



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 1011 , 1012  
ที่ มอ 390(1)/ ๒๒๖ วันที่ 18 มกราคม 2559

ฝ่ายบริการพยาบาล	
คณะแพทยศาสตร์	
วันที่	092
เลขที่	18 ม.ค. 59
เวลา	16.00

เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยนอกพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในยามวิกาล

เรียน ทูภภาควิชา / ฝ่ายบริการพยาบาล

จากปัญหาการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในยามวิกาล บางครั้ง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งต้องโดยสารไปรับส่งผู้ป่วยกับรถพยาบาลยัง โรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่หาดใหญ่ในยามวิกาลมีไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การรับส่งต่อผู้ป่วยเกิดความล่าช้าและไม่ปลอดภัย ทีมบริหารโรงพยาบาลฯ จึงได้หารือร่วมกับฝ่ายบริการ เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมรักษาพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ :-

- ① การส่งต่อผู้ป่วยต้องทำตามข้อกำหนดของการส่งต่อ เพื่อความปลอดภัยและสัมพันธภาพที่ดีของผู้ป่วยและญาติและโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 6/2542 :-
  1. ผู้รับผิดชอบการส่งต่อจะต้องเป็น อาจารย์แพทย์เท่านั้น โปรตศึกษาและระบุชื่ออาจารย์แพทย์ในใบส่งต่อและเวชระเบียนทุกครั้งี่ส่งต่อ
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยมีความปลอดภัยเพียงพอ และหากผู้ป่วยไม่ปลอดภัย อย่าเพิ่งส่งตัวผู้ป่วยแต่ให้รอสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  3. จะต้องประสานงานกับแหล่งรับผู้ป่วยไว้เป็นอย่างดี และให้ข้อมูลมากเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยต่อ และต้องชี้แจงญาติ/ผู้รับผิดชอบผู้ป่วยจนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว
  
- ② หากต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลอื่น ขอให้ทีมแพทย์ผู้รักษาและพยาบาล พิจารณาการรักษาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญและต้องพิจารณาจัดสรรทรัพยากรภายในโรงพยาบาลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่ก่อน เช่น การหมุนเวียนเตียงภายในภาควิชา การยืมเตียงระหว่างภาควิชา การใช้ห้องพิเศษสำรองการรับไว้ในหอผู้ป่วยสังเกตอาการ เพื่อรอดำเนินการในวันถัดไป เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ให้ปรึกษากับผู้อำนวยการนอกเวลาราชการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา หรือจัดการส่งต่อที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ทูภภาควิชา  
เพื่อไม่ส่งตรงกันจนล่าช้า  
E-mail นรภัทพร ๐๖ ๐๖๓๖๖๖๖๖  
ไม่แน้มมค. แงกาวา / แวงน พูนินิ ๕๓๓  
๑๖  
/ 18 ม.ค. ๕๙  
18 ม.ค. ๕๙  
สำเนาเรียน อ.จ.จ.ร.ต.น

gumpme  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนระรัตน์ บุญเรือง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จร

๒๕

19/1/59